



กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
ของกรมทางหลวงชนบท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมทางหลวงชนบท

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมทางหลวงชนบทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการเรียกรับสินบนทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างสุจริตและโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนฐานของความซื่อสัตย์ ทำงานเพื่อหน่วยงานและให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวให้กับบุคลากรกรมทางหลวงชนบท ดังนี้

๑. ครั้งประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มอบนโยบาย No Gift Policy (การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยห้ามมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ การมอบนโยบายดังกล่าว ยังเป็นการเน้นย้ำว่า หากมีความจำเป็นต้องรับ ขอให้รายงานตนทุกครั้ง และให้ดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบของสำนักงาน ป.ป.ช. , สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัยหรือจริยธรรมต่อไป ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กรมทางหลวงชนบท

๒. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรูปแบบกิจกรรม ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นิติกร กลุ่มงานจริยธรรมและกลุ่มงานวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรับของขวัญที่อาจเป็นโทษต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสาระสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้นเชิญผู้บริหารและบุคลากรถือป้ายรณรงค์ No Gift Policy พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการรณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากร ให้ไม่ยอมรับของขวัญ อันก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับบุคลากรในการปฏิบัติเสถียรรับสินบนทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมให้กรมทางหลวงชนบทเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กรมทางหลวงชนบท

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบนโยบาย No Gift Policy (การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)



จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กิจกรรม “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 กรมทางหลวงชนบทได้จัดกิจกรรม “การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดและเน้นย้ำให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบทนโยบายนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมทางหลวงชนบทไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง ได้มีการบรรยายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ มุ่งปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ, ก่อน, และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ หรือลดโอกาสในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน โดยมีทีมวิทยากรจากกลุ่มงานจริยธรรม กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ หอประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom (สำหรับส่วนภูมิภาค)

กลุ่มงานจริยธรรม
กรมทางหลวงชนบท
ethicsgroup.kbt@gmail.com
02 551 5918, 02 551 5932